

UBND QUẬN NAM TỪ LIÊM
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *193* /CV-PGDĐT

Nam Từ Liêm, ngày *14* tháng 5 năm 2019

*V/v tăng cường công tác tuyên truyền
nhằm nâng cao hiệu quả việc chấp hành
các quy định về đội mũ bảo hiểm khi
tham gia giao thông*

Kính gửi: Hiệu trưởng các Nhóm trẻ, trường Mầm non, Tiểu học,
THCS trên địa bàn quận Nam Từ Liêm

Trong thời gian qua, các đơn vị trường học trên địa bàn quận đã chủ động, phối hợp triển khai đồng bộ có hiệu quả các biện pháp, giải pháp nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, qua đó, đã không để xảy ra tình trạng ùn, tắc giao thông kéo dài; tại nạn giao thông liên tục giảm so với thời gian cùng kỳ; ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông từng bước được nâng lên.

Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra tình trạng người tham gia giao thông vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, nổi lên là tình trạng người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi phạm các quy định về đội mũ bảo hiểm, đối tượng vi phạm chủ yếu là thanh, thiếu niên; học sinh, ... cá biệt có những trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị trường học trên địa bàn quận. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng nêu trên là do sự phối kết hợp giữa nhà trường với các lực lượng chức năng trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về trật tự, an toàn giao thông còn chưa thường xuyên...

Thực hiện Công văn số 13-CV/BTGQU ngày 13/4/2019 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Nam Từ Liêm về "*tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao hiệu quả việc chấp hành các quy định về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông*", để góp phần thực hiện nghiêm, hiệu quả việc chấp hành các quy định về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trên địa bàn quận, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị trường học tập trung đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt một số nội dung theo tinh thần chỉ đạo của UBND quận tại Công văn số 654 /UBND-CA ngày 11/4/2019, cụ thể như sau:

Các trường học đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật an toàn giao thông tới các cán bộ, giáo viên và học sinh, lựa chọn các hình thức, nội dung tuyên truyền đa dạng, phong phú phù hợp...

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đội mũ bảo hiểm đối với cán bộ, giáo viên, học sinh các cấp từ 6 tuổi trở lên khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; tiếp tục tổ chức ký cam kết với phụ huynh học sinh thực hiện đội mũ bảo hiểm khi đưa con, em đến trường bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông nắm bắt kịp thời các trường hợp vi phạm để có biện pháp nhắc nhở, giáo dục, xử lý phù hợp theo quy định.

Nhận được Công văn này, căn cứ vào tình hình cụ thể phòng GD&ĐT đề nghị các trường chủ động phối hợp, chỉ đạo triển khai tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND quận;
- Ban tuyên giáo QU;
- Lưu: VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG
GIÁO DỤC VÀ
ĐÀO TẠO
NGUYỄN THANH THỦY

